

Số: 19 /TB-VP

Hòn Đất, ngày 05 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018, tại Văn phòng HĐND và UBND. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, tình hình thực hiện các Chương trình MTQG (xây dựng nông thôn mới, lao động – việc làm và giảm nghèo bền vững) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Qua nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo – đào tạo nghề năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Sau cùng, Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh kết luận và chỉ đạo thực hiện như sau:

Được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo từ các ngành chuyên môn cấp tỉnh, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy và sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện tới xã, ấp. Qua đó, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội chung trên toàn huyện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định đã được thể hiện trong dự thảo các báo cáo; đề nghị các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn nhất là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã phải triển khai thực hiện với quyết tâm cao hơn nữa, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những kết quả đã đạt được; trong đó, quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tạo sự đồng thuận và cùng chung tay thực hiện của toàn dân.

2. Về phát triển kinh tế tập thể

Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về tình hình, tác hại của biến đổi khí hậu, xu hướng thị trường trong tình hình hội nhập quốc tế và các lợi ích thiết thực từ việc liên kết, hợp tác sản xuất. Từ đó, làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, chuyển đổi từ các hình thức sản xuất nhỏ lẻ

sang sản xuất tập trung theo các hình thức HTX, THT, góp phần thuận lợi trong việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phải xác định tính hiệu quả và chất lượng khi thành lập HTX, không chủ quan, nóng vội và chạy theo thành tích, số lượng. Xây dựng và phát triển HTX kiểu mới, có sự tham gia và đầu tư, liên kết của doanh nghiệp; hợp tác ở nhiều khâu, nhiều lĩnh vực, nhất là khâu tiêu thụ và sản xuất theo thị trường.

Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã hiện có, chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc HTX; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ HTX hoạt động và phát triển theo đúng quy định của pháp luật, không tham gia chỉ đạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết tình hình hoạt động (nhất là đối với HTX VINACAM Hòn Đất) để đánh giá chất lượng và hiệu quả thật sự của từng HTX; qua đó, hỗ trợ các HTX giải quyết các khó khăn, vướng mắc và định hướng cho các HTX hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng địa bàn phụ trách và chia tổ để hỗ trợ cho từng HTX đã thành lập; xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2018. Phối hợp UBND xã Thổ Sơn và thị trấn Sóc Sơn xây dựng HTX điem về trồng màu, nuôi trồng thủy sản, trồng xoài để phát triển và nhân rộng; phối hợp UBND các xã (nằm trong Dự án VnSAT) hướng dẫn, hỗ trợ và đề nghị các HTX áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đảm bảo điều kiện nhận các nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án. Tham mưu thành lập Đoàn làm việc với các HTX (trước tiên là HTX nông nghiệp VINACAM Hòn Đất) để đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động và có sự hỗ trợ cụ thể cho HTX.

UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển KTTT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

3. Về xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ từng công việc của tỉnh, của huyện và của xã, áp cần làm trong xây dựng nông thôn mới để chủ động triển khai thực hiện; không trông chờ, ỉ lại vào cấp trên hỗ trợ, chỉ đạo mới thực hiện, nhất là các công việc của xã, áp cần làm.

Các ngành chuyên môn cấp huyện tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện đối với tiêu chí do ngành mình phụ trách; trước mắt, tập trung giải quyết, thực hiện nội dung các tiêu chí sau:

- Phòng Nội vụ tham mưu củng cố hệ thống chính trị ở 02 xã chưa đạt (Nam Thái Sơn, Mỹ Phước).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để bảo vệ môi trường, hướng dẫn các biện pháp xử lý rác thải tại hộ gia đình để người dân không thực hiện các hành vi vứt rác bừa bãi và xả thải xuống kênh mương. Phát động các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường như: tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh, thu gom lục bình trên sông,...

- Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp để giải quyết, đảm bảo an ninh trật tự nhất là đối với 04 xã chưa đạt tiêu chí (Mỹ Lâm, Bình Giang, Bình Sơn và Sơn Bình).

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện theo dõi, triển khai kịp thời các văn bản mới có liên quan đến xây dựng nông thôn mới để các ngành, các xã biết và thực hiện; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục để đánh giá từng tiêu chí. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng NTM, kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND, Ban Quản lý NTM các xã:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo từng nội dung công việc của xã, áp cần làm để triển khai thực hiện; chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã, áp phối hợp, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân cùng chia sẻ những khó khăn và chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Chủ động, phối hợp tốt với các ngành chức năng cấp huyện trong quá trình thực hiện; phản ánh, đề xuất để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện và các ngành chuyên môn cấp huyện để được hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời. Hàng tháng, quý tổ chức họp để rà soát, bàn biện pháp để chỉ đạo thực hiện cụ thể từng nội dung, từng tiêu chí chưa đạt và giữ vững, nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt; chú ý các tiêu chí, các nội dung còn đạt thấp.

- Chịu trách nhiệm trong việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình Nhà văn hóa ấp, đảm bảo thời gian thanh quyết toán và giải ngân theo quy định, kể cả công trình Nhà văn hóa xã.

- UBND, Ban Quản lý NTM xã Mỹ Thái triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 24/01/2018 để hoàn thành các tiêu chí trong năm 2018 theo kế hoạch đề ra (theo Thông báo kết luận số 10/TB-VP, ngày 30/01/2018 của Văn phòng HĐND và UBND).

4. Về lao động, việc làm và giảm nghèo bền vững

Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, yêu cầu UBND các xã, thị trấn xác định rõ đối tượng, lĩnh vực và nguyên nhân nghèo để xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp giảm nghèo cụ thể cho từng đối tượng nghèo. Rà soát, thống kê danh sách lao động chưa qua đào tạo, chú ý lĩnh vực khai thác thủy hải sản để đề nghị và chủ động phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm theo nhu cầu của người lao động.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông kê, lập danh sách cụ thể từng đối tượng nghèo, lĩnh vực và nguyên nhân nghèo; theo dõi, hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Văn phòng HĐND và UBND thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện đến Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện có liên quan, Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết, để thực hiện. / *amh*

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Như TB;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CV Hiền;
- Lưu: VT, nmlap.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Dương Thị Hồng Phương